



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗/๓๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา “นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต” กรณีศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเขิต อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ ๗๕๒๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๕๓๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการถอดบทเรียน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่ง
เน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ความสำคัญในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อให้เกิดพื้นที่
ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน และขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
ขึ้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยด้านต่าง ๆ เช่น ภัยจากยาเสพติด
ภัยจากความรุนแรง ฯลฯ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการถอดบทเรียน การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา “นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต” กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล
รางจรเข้ (เจ้าคุณเขิต อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนพลัง “บวร” บูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่าย เชื่อมประสาน
ระหว่างวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ ในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อแก้ปัญหา
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยจากยาเสพติด
จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบและพิจารณานำไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางการดำเนินงานตามบริบทของแต่ละพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลด
เอกสารการถอดบทเรียนและวิดีโอได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน : กัลย์สุดา มาเยอะ
โทร. ๐๘๔-๖๑๑-๙๐๓๙

เอกสารถอดบทเรียนและวิดีโอ



<https://bit.ly/3WyAHps>

